

## LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (29-6-2024)

**Chủ tế:** Anh chị em thân mến, các thánh tông đồ làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh, hôm nay khi mừng lễ hai vị tông đồ Phêrô và Phaolô, trụ cột của Hội Thánh, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của các ngài mà ban cho chúng ta được ơn trung thành với Con Chúa.

1. Thánh Phêrô được Chúa Giêsu gọi làm ngư phủ chài lưới người, còn thánh Phaolô thì được chọn làm tông đồ giảng Phúc Âm cho ngoại dân. Chúng ta hãy cầu cho Kitô hữu trong Hội Thánh luôn trung thành với ơn gọi khi được rửa tội: đó là trở nên ngôn sứ, tư tế, và mục tử như Chúa Giêsu. **Chúng ta cùng cầu xin Chúa.**

2. Thánh Phêrô được Chúa Giêsu trao cho sứ vụ chăm sóc đoàn chiên, thánh Phaolô được dành riêng để làm công việc truyền giáo và thiết lập cộng đoàn. Chúng ta hãy cầu cho các vị lãnh đạo trên toàn thế giới, biết chăm lo cho đời sống của muôn dân, để khắp nơi có hòa bình, mọi người cộng tác chung xây nền văn minh tình thương và sự sống. **Chúng ta cùng cầu xin Chúa.**

3. Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, thánh Phaolô xác quyết chỉ biết một mình Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Chúng ta hãy cầu cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết từ bỏ tất cả để bước theo Chúa Giêsu cho đến cùng, hầu đạt được vòng hoa dành cho người đã giữ vững đức tin. **Chúng ta cùng cầu xin Chúa.**

4. Thánh Phêrô được thấy thị kiến và đã rửa tội cho cả gia đình Cônêliô, là người ngoại, còn thánh Phaolô đã đến Antiôkia củng cố đức tin của tín hữu. Chúng ta hãy cầu cho cha phó Phêrô Phạm Duy Khánh cùng tất cả anh em nhận các ngài làm bổn mạng, xin cho cha có được tầm nhìn như Thiên Chúa: đó là khôn ngoan nhận ra Chúa đang hoạt động và sốt sắng cộng tác vào kế hoạch của Ngài. **Chúng ta cùng cầu xin Chúa.**

5. Thánh Phêrô đã theo Chúa bước lên thập tự, còn thánh Phaolô vì yêu mến Chúa đã chịu máu chảy đầu rơi. Chúng ta hãy cầu cho anh chị em đã ra đi trước chúng ta, nhờ anh linh, nhờ công đức của các ngài, mà được Chúa thương nhận vào hàng ngũ các thánh. Xin Chúa cũng ban muôn ơn lành cho quý vị ân nhân của giáo xứ, và xin Chúa đón nhận ý nguyện riêng của chúng ta....(thinh lặng khoảng 6-8 giây). **Chúng ta cùng cầu xin Chúa.**

**Chủ tế:** Lạy Thiên Chúa là Đấng đã tuyển chọn thánh Phêrô và thánh Phaolô làm tông đồ của Con Chúa, đồng thời ban cho các ngài ơn tử đạo vì Chúa Kitô, xin cho chúng con càng yêu mến gương sáng của các ngài thì càng yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.